



ประกาศจังหวัดพะเยา
เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยเปิดรับสมัครบุคคล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดพะเยาจึงประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีรายชื่อดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ ๑	๑๐๐๔	นางสาวปิยะฉัตร อ้อยมูล
ลำดับที่ ๒	๑๐๐๓	นายชินวัฒน์ อธิฐพิบูลย์ผล
ลำดับที่ ๓	๑๐๓๕	นายอมรวิวัฒน์ สุขไทย

อนึ่ง บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตามบัญชีรายชื่อ
ข้างต้นมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและทำสัญญาจ้าง พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา หากผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประจักษ์ สวัสดิ์ชนะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา